

**BAN THƯỜNG TRỰC**

Số: 178 /BC-MTTQ-BTT

Cư Jút, ngày 11 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị “ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”**

Thực hiện Công văn số 658/MTTQ-BTT, ngày 03/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông về việc V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị “ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả thực hiện 10 năm trên địa bàn huyện như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

Cư Jút là huyện biên giới, nằm phía Bắc của tỉnh Đắk Nông có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Có tổng diện tích tự nhiên 72.326ha; dân số gần 100.000 người, gồm 23 dân tộc anh em cùng chung sống trên 124 thôn, buôn, bon, tổ dân phố, của 07 xã và 01 thị trấn; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 48,09%; huyện có 03 thành phần tôn giáo chính: Công giáo, Phật giáo và Tin lành với khoảng 40.009 tín đồ, chiếm khoảng 39,5% dân số toàn huyện.

Trong 10 năm qua tình hình kinh tế trong huyện còn nhiều khó khăn, thách thức, đã tác động sâu rộng trên nhiều phương diện, tiềm ẩn nhiều rủi ro, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng phải thu hẹp sản xuất... Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao ý chí, tự lực, tự cường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

**II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**1. Công tác triển khai Nghị quyết của Trung ương**

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị. MTTQ phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên tích cực quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức hội nghị, gặp mặt các doanh nghiệp tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị ( Khóa XI),

các Kế hoạch của UBND huyện về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Lồng ghép các cuộc đối thoại gặp mặt các doanh nghiệp để tuyên truyền cho doanh nhân và doanh nghiệp thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia phát triển kinh tế - xã hội hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là thực hiện Cuộc vận động “ *Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, Cuộc vận động “ *Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam*” và các phong trào do địa phương phát động. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và của Ủy ban MTTQ tỉnh. MTTQ huyện xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 8/8 xã, thị trấn và phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia cuộc vận động và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lồng ghép thông qua các buổi họp dân và sinh hoạt của các Chi, Tổ hội để vận động nhân dân mua các mặt hàng của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn, các doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, tuyên truyền nhân dân chú ý nguồn gốc xuất xứ, tránh mua hàng nhái, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc. Thông qua các buổi sinh hoạt, tập huấn, nói chuyện chuyên đề đã tổ chức được 1973 buổi với 88.785 lượt người tham gia. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn huyện bước đầu đã được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao, tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, một số các sản phẩm của địa phương được ưa chuộng, có uy tín và ngày càng được mở rộng thị trường tiêu thụ như: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là Khô bò sấy Đức Tâm của hộ kinh doanh Đỗ Đức Dương và máy chuyên nông sản dạng hạt bằng công nghệ quạt thổi của DNTN Cơ khí Thanh Cần, hạt điều rang muối, bún gạo.... góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của huyện nhà.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*" trên địa bàn huyện gắn với việc thực hiện cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*" để tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn khu dân cư, hình thành phong trào quần chúng về ý thức Người Việt dùng hàng Việt.

## **2. Kết quả triển khai 10 năm thực hiện Nghị quyết**

*2.1 Kết quả vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia phát triển kinh tế - xã hội thông qua hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.*

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” và Kế hoạch của Ban chỉ đạo Tỉnh Đắk Nông về thực hiện Cuộc vận động; Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho

Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo nhưng đến nay huyện vẫn chưa thành lập được Ban chỉ đạo Cuộc vận động của huyện.

MTTQ phối hợp với chính quyền vận động các doanh nghiệp tham gia tích cực thực hiện Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” và hướng dẫn số 09/HD - MT, ngày 26/10/2009, của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông về “*Tuyên truyền thực hiện thông báo kế hoạch của Bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”*”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” trên địa bàn huyện, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” để tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn khu dân cư, hình thành phong trào quần chúng về ý thức Người Việt dùng hàng Việt, vận động các doanh nghiệp đóng góp tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 10 năm qua, bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tốt giữa các cơ quan và tổ chức, công tác tuyên truyền vận động cùng với việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, các mặt hàng Việt trở nên phong phú, đa dạng đã đưa cuộc vận động lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Do vậy, sức mua trên địa bàn đã tăng cao, cơ bản tập trung vào hàng hoá mang nhãn hiệu Việt Nam.

- Kết quả tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, các doanh nhân từ năm 2017 đến nay trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là: 1.029.899.000đ.

*2.2 Phối hợp tham gia xây dựng văn bản, cơ chế, chính sách của địa phương để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.*

Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch giai đoạn (2011-2015); hàng năm đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn; UBND huyện đã ban hành các danh mục kêu gọi dự án đầu tư; ban hành các văn bản cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông đã chức thực hiện 05 chương trình “*Đưa hàng Việt về nông thôn*”, hội chợ hàng Việt về huyện Cư Jút hàng năm thu hút hàng trăm gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, với nhiều chủng loại hàng hóa đa dạng như: kim khí điện máy, may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ gỗ, đồ gia dụng, thực phẩm....Trong thời gian diễn ra hội chợ còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc nhằm tuyên truyền, quảng bá cho hàng hóa của các doanh nghiệp.

Qua các đợt tổ chức hội chợ nhằm đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm, thương hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp đến với người tiêu dùng trên địa bàn huyện Cư Jút. Đồng thời, là cầu nối để các doanh nghiệp thương mại, nhà sản xuất có cơ hội gặp gỡ, trao đổi hợp tác sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường đã thu hút hơn 15.000 lượt người đến tham quan mua sắm.

UBND huyện triển khai kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tổ chức các mô hình liên kết tổ chức HTX, câu lạc bộ sản xuất; cải cách thủ tục hành chính nhanh, gọn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn như:

+ Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung điện năng lượng mặt trời đầu tư tại TDP 1, thị trấn Ea T'ling với công suất 50 MWAC; xã Tâm Thắng với công suất hơn 40 MWAC.

+ Hợp tác xã Bắc Hà và Công ty Vinasead bao tiêu sản phẩm triển khai chuỗi sản xuất lúa thương phẩm RVT tại cánh đồng xã Dak D'rong với diện tích 100 ha.

+ Tổ chức các hộ sản xuất cây ăn quả tại thôn 8 xã Dak Wil và thôn 15 xã D'rong với Công ty IQC ( Công ty cấp giấy chứng nhận GAP).

+ Mô hình lúa lai Bắc Hương 9 ( Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam).

+ Mô hình ngô lai GT 72; mô hình ngô lai Thịnh Vượng 9999; mô hình liên kết dục liệu tại xã Cư K'nia; mô hình liên kết trồng đậu nành với Công ty Vinasoy; mô hình liên kết chăn nuôi...

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, các HTX, các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn tổ chức và hoạt động chưa cao, quy mô nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu sức cạnh tranh. Tổ hợp tác chưa đủ sức hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tổ chức thiếu chặt chẽ nên còn gặp khó khăn trong giao dịch kinh tế và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

*2.3. Tổ chức giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội về các chính sách phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia sản xuất, kinh doanh.*

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên giám sát công tác triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, các quyết định, kế hoạch của chính quyền về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Qua giám sát cho thấy: UBND huyện triển khai thực hiện rất tốt; thường xuyên cải cách hành chính, giải quyết những vướng mắc của các doanh nghiệp, nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất trên địa bàn.

*2.4. Đánh giá kết quả việc tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân có đại diện trong Ủy ban MTTQ Việt nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.*

Nhiệm kỳ 2009 – 2013; 2014 - 2019 đến nay đã có 05 doanh nghiệp đại diện doanh nhân tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện gồm: Công ty TNHH MTV khu phức & dịch vụ Tất Thắng; doanh nghiệp thu mua nông sản Hoàng Ôn; doanh nghiệp thu mua nông sản Hoàng Ân; HTX vệ sinh môi trường Quyết Thắng và HTX rau sạch tại xã Tâm Thắng, còn đối với các xã, thị trấn đều mời các tổ hợp tác tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã. Qua theo dõi, chính quyền các cấp luôn quan tâm và tạo điều kiện giải quyết thủ tục, hồ sơ nhanh gọn để các doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trong các doanh nhân tham gia

Ủy viên ủy ban MTTQ các cấp có một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, cung cấp nhiều sản phẩm, đa dạng, phong phú phục vụ nhu cầu cần thiết trong nhân dân như: Công ty TNHH MTV khu phức & dịch vụ Tất Thắng; HTX vệ sinh môi trường thu gom rác Quyết Thắng ở xã Tâm Thắng và các đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở các xã, thị trấn....

#### *2.4 Kết quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.*

Công tác triển khai thực hiện nghị quyết được các cấp, chính quyền quan tâm thực hiện. Hàng năm, UBND huyện tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước ở một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành chính, tập trung giải quyết hồ sơ, thủ tục nhanh gọn, kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển; chú trọng công tác kiểm tra của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi sự nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp.

### **3. Đánh giá chung**

#### **\* Ưu điểm:**

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết được cấp ủy, chính quyền triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân ngày càng được nâng lên.

- Công tác quản lý đối với doanh nghiệp, doanh nhân được tăng cường; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công khai minh bạch.

- Đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng; uy tín của doanh nghiệp, thương hiệu của sản phẩm được nâng cao. Phần lớn các doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện góp phần quan trọng trong việc huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

#### **\* Hạn chế:**

- Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp còn ít; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp chưa kịp thời.

- Đa số các doanh nghiệp nhỏ, chất lượng hoạt động chưa cao, trình độ quản lý hạn chế việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến gặp nhiều khó khăn. Chưa thu hút được nguồn lao động.

- Vẫn còn một số doanh nghiệp, doanh nhân chưa thực sự tuân thủ pháp luật, tình trạng trốn thuế, nợ xấu, nợ BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra. Hoạt động bảo đảm

quyền lợi của công nhân lao động trong các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp...

\* Nguyên nhân

- Nguyên nhân đạt được

Các cấp ủy luôn luôn nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; chính quyền các cấp đã phát huy trách nhiệm quản lý nhà nước; đã vận dụng, áp dụng những cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời động viên, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tuy quy mô nhỏ nhưng luôn chủ động tích cực phát triển kinh doanh, ứng dụng các công nghệ mới, nâng cao tính cạnh tranh và chủ động hội nhập.

- Nguyên nhân hạn chế

Nhận thức và trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức đối với công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa cao. Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khó áp dụng được trên thực tế, các doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận.

Việc đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp có lúc chưa kịp thời.

Doanh nghiệp trên địa bàn đa phần là nhỏ và vừa nên hạn chế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, triển khai các dự án, kinh doanh còn hạn chế.

#### **4. Đề xuất, kiến nghị**

- Hiện nay tình trạng sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa sử dụng chất cấm trong sản xuất và chăn nuôi vẫn còn nhiều, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Đề nghị Cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và ngăn chặn, xử lý.

- Đề nghị có tài liệu cụ thể về một số mặt hàng tiêu biểu, chất lượng cao của các doanh nghiệp trong nước sản xuất để phục vụ cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của MTTQ huyện Cư Jút về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị ( Khóa XI) “ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện.

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Thường trực huyện ủy;
- Ban Dân vận;
- Các Đoàn thể huyện;
- Lưu VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Vang**

